

GIẬU CHƯA ĐỒ, BÌM ĐÒI LEO. ÔI TƯ CÁCH CỦA CỰU TT OBAMA.... BẰNG CHỨNG PHIẾU LẬU NÀY CHẮC TRUYỀN THÔNG VIỆT HỦ BẠI KHÔNG DÁM LOAN !

Nguyễn Đăng Trình





BEFORE MY PRESIDENCY...



**THERE WAS NO ISIS.
THERE WAS NO CALIPHATE.
THERE WAS NO BLACK LIVES MATTER.
THERE WAS NO ANTIFA.
THERE WAS NO WAR ON POLICE.
I BUILT THAT!**



GIẬU CHƯA ĐỔ, BÌM ĐÒI LEO

*Trong cuộc phỏng vấn với Jimmy Kimmel ngày 20/11/2020 vừa qua, khi được hỏi về TT Donald Trump, Obama, một cựu tổng thống đã không hổ thẹn vì mình đang đứng sau cho một sự bầu cử gian lận, vi phạm đạo đức và hiến pháp, đánh phá người kế nhiệm với âm mưu đảo chánh mà còn vô liêm sỉ trả lời **đúng kiểu một tên vô loại**: “Well, I think we can always send the Navy SEALs in there to dig them out,”*

*Giậu chưa đổ, bìm đòi leo
Lại cầm hiến pháp quăng vèo, ón không!
Ai chẳng biết bọn ông gian ác
Hai chục năm phá nát kỷ cương
Mê tiền ông bán quê hương
Mê quyền ông lộ ra phường bắt nhân
Cuộc bầu cử chưa phân thắng bại
Phiếu bầu gian còn rải khắp vùng
Sân si ông lại gian hùng
Dám hô Seals sẽ đẩy Trump ra ngoài !
Ôi tư cách của ngài cựu tổng
Nói những lời sao giống du côn !
Nhục cho quốc thể, quốc hồn
Ông gian ác thế, thật buồn cho ông !
Ông phân bội núi sông, hiến pháp
Lấy luật rừng ông đập muôn dân
Dựng lên con rối Biden
Ông mơ bán nốt từng phân nước nhà
Cho lũ Chệt Trung Hoa tàn ác*

**Đặng Hoa Kỳ tan nát đau thương
Này ông, ông quá bất lương
Đất Trời đang mở trăm đường phạt ông !**

*

**Trump sẽ với núi sông đứng dậy
Cho năm châu được thấy hoà bình
Còn ông hoả ngục tội hình
Giậu kia chưa đổ bìm rình đòi leo !?**

Ngô Minh Hằng

BẢNG CHỨNG PHIẾU LẬU NÀY CHẮC TRUYỀN THÔNG VIỆT HỦ BẠI KHÔNG DÁM LOAN !

Chắc chắn 100% là bọn truyền thông hủ bại Việt Vẹt ở cả Nam Bắc California (San Jose), kể cả một số Bác Sĩ, Luật Sư, Tri Thức bất lương bị hủ hóa bám theo đồng tiền không liêm chính của tài phiệt Hoa Kỳ (ở San Jose), để ném vào thùng rác những tin tức bất lợi cho quan thầy Biden của chúng.

Chuyện đốn mạt này của đám "**có Văn Bàng thật nhưng Kiến Thức giả**", đám "**truyền thông...tức ngực tắc nghẽn lương tri**" này không phải mới xảy ra trong cuộc chiến bầu cử 2020 này, nhưng thật ra đã xảy ra ở VN từ năm 1963 -1966 -1972, nếu có lạ chẳng là vì một số lớn người Việt ở các Tỉnh xa Thủ Đô Sài Gòn, hoặc giả không có phương tiện, cơ hội, hoặc thời gian đủ để theo dõi các hoạt động phá thói chính nghĩa quốc gia VNVH,

Hoặc giả là nếu ở ngay Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn...có rất nhiều cơ hội, nhưng không theo sát các **sinh hoạt phù thủy** của đám gian manh hủ bại này, quý vị vẫn không thể hiểu được các trò ma mĩnh của các thành phần bị đồng tiền mua chuộc này để phá nát Miền Nam VN.

Chúng luôn mồm uồn lưỡi khoe khoang bằng biểu BS,KS,TS, Chứng nhận..Truyền Thông Báo Chí để hù dọa người nhẹ dạ, kẻ thấp cổ cô đơn, tôi xin đan cử ra một sự kiện có thật để chứng minh tính hủ bại đó từ một ứng viên mang danh Bác Sĩ...đó là Y Sĩ Đại Úy Hà Thúc Nhơn.

Năm 1970 tại Quân Y Viện Nha Trang, một cuộc nổi loạn chấn động tại đây do Hà Thúc Nhơn và 11 quân nhân Quân Y trang bị súng hạng nặng (súng công đồng/Trung Liên, Đại Liên) chiếm cứ QYV rồi công bố lệnh "nội bắt xuất, ngoại bắt nhập" chiếm cứ QYV trong một tuần lễ.

Toàn Thành Phố Nha Trang rung động, bệnh nhân hoảng loạn...kết quả sau khi bị QĐ phong tỏa trấn áp QYV trở lại hoạt động bình thường với kết quả 3 người chết, trong đó có một quân nhân Mỹ.

Điểm tôi muốn nói ở đây là, Bs Nhơn rất ngạo mạn kiêu căng, ở Nha Trang không ai không biết, tư cách và đạo đức của ngành Y nơi Bs Nhơn không hề có ví dụ nếu ai

thẳng ông ta về lý luận thì vận xui sẽ đến với kẻ ấy họ sẽ bị **hạ nhục** đến tận cùng sức chịu đựng hoặc **bị đánh**, **bị truy bức** đến đường cùng và có thể **bị giết**.

Và để tự vệ, ông phải kéo bè kết cánh trong các Phòng Ban, tìm cách phong tỏa lũng đoạn như Báo Cáo láo, hăm dọa, bịa chuyện gây xích mích ngò vực trong thành phần Bs và Y tá...khiến nhiều chuyện bất đồng gay gắt xảy ra và ...tức nước vỡ bờ, óc ngạo mạn đã khiến ông hành động như một kẻ điên dại vô lương tâm...

Trong khi đó, việc **ông làm hồ sơ giả cho em ruột được hoãn dịch hay bao che sai phạm của đàn em để họ cam tâm tận lực hầu hạ cung phụng cho ông...thì ông không cho là điều phi pháp...vì theo ông lý luận, ông không hề nhận tiền của ai, nên không bị tội tham nhũng !**

Thật y chang một số lý luận nguy hiểm của một số Bs, Luật Sư, Bình luận gia... bắt lương vô đạo ở San Jose mà chúng ta từng nghe nói đến...trong vụ họ lên tiếng phỉ báng, dẫn chứng láo, "ngắt đầu giấu đuôi" các thông tin có lợi, phản ánh đúng SỰ THẬT về TT Trump trên các phương tiện truyền thông ở San Jose mấy tháng nay,

đúng như kế hoạch "**cướp đoạt**" do Obama và kế hoạch ông đề ra "**Organizing for Action**" trước khi mãn nhiệm kỳ, một manh tâm và việc làm mà không hề có TT Mỹ nào làm sau khi mãn nhiệm... và khi mà "**Tích Ác, phùng Ác**" đã ứng nghiệm nơi những mưu gian chước quỷ của Obama, Pelosi, Biden và đảng lừa đã dân..."**GẬT ÁC**".

Nguyễn Đăng Trình